



ดร.ลิขณ์ วิศิษฐ์
รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ทิศทางกระทรวงพาณิชย์ปี 2564 และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนงานที่เริ่มต้นใหม่ในปี 2564 มี 3 ส่วน

1. การเดินทาง
ใช้ยุทธศาสตร์
“ตลาดนำการผลิต”

2. การเร่งรัดการนำเข้า
เข้าประเทศ มุ่งเน้นการให้
ความสำคัญกับภาคบริการ
ควบคู่ไปกับภาคการผลิต

3. มุ่งเน้นการทำงานกับ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนในรูปแบบของกลไก
กรอ.พาณิชย์

ประกอบด้วย 14 แผนงาน

#ทำได้ถ้าได้วิธี

<p>1</p> <p>ประกันรายได้ ปี 2</p> <p>เดินทางโครงการ ประกันรายได้ เกษตรปี 2</p>	<p>2</p> <p>พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน</p> <p>โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ลงลึกระดับตำบล</p>	<p>3</p> <p>เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เกษตรนำการผลิต</p> <p>เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”</p>	<p>4</p> <p>แผนงาน อาหารไทย อาหารโลก</p> <p>และมุ่งเน้นการส่งออก อาหารฮาลาล อาหารมังสวีริต และอาหารแนวใหม่ ที่กำลังเป็นเทรนด์ สำคัญของโลก</p>	<p>5</p> <p>ให้ความสำคัญ กระตุ้นทุกภาคส่วน ให้ใช้ระบบ การค้าออนไลน์มากขึ้น ขึ้นแพลตฟอร์ม และสร้างแพลตฟอร์มกลาง</p>	<p>6</p> <p>พัฒนาศักยภาพ ทางการตลาด ให้กับภาคบริการ ทั้งกับ</p> <p>พัฒนาศักยภาพทางการตลาด ให้กับภาคการผลิตฐานราก ทั้ง SME และ Micro SME</p> <p>อบรมให้ความรู้ มาตรฐาน และเปิดโอกาสทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำ blockchain มาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ในตลาดที่กว้างขึ้นต่อไปในอนาคต</p> <p>เน้นการทำฐานข้อมูล ภาคบริการช่วยแก้ปัญหาและ เพิ่มช่องทางการตลาดให้ภาคบริการ</p>	<p>7</p> <p>พัฒนาศักยภาพทางการตลาด ให้กับภาคการผลิตฐานราก ทั้ง SME และ Micro SME</p> <p>อบรมให้ความรู้ มาตรฐาน และเปิดโอกาสทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำ blockchain มาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ในตลาดที่กว้างขึ้นต่อไปในอนาคต</p> <p>เน้นการทำฐานข้อมูล ภาคบริการช่วยแก้ปัญหาและ เพิ่มช่องทางการตลาดให้ภาคบริการ</p>
<p>8</p> <p>เร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal</p> <p>โครงการใช้นวัตกรรมใหม่ทางการตลาด ของกระทรวงพาณิชย์ ใช้แพลตฟอร์ม ที่มีศักยภาพทั้งของไทยและแพลตฟอร์ม ระดับโลก เป็นการจัดอีกขั้นขึ้นในรูปแบบ ไฮบริดและ Mirror Mirror</p>	<p>9</p> <p>เดินทางการค้าขายแดน และการค้าข้ามแดนเชิงรุก ฝ่าวิกฤต โควิด</p> <p>ส่งเสริมระบบขีปนาวุธ ในรูปแบบ Mini FTA</p> <p>จัดตั้ง กองทุน FTA เพื่อพัฒนาผู้รับ ผลกระทบ ต่างในรูปของ safeguard และ other trade remedy</p>	<p>10</p> <p>เร่งรัดการเจรจาการค้าพหุภาคี การค้าของไทยไปยังตลาดโลก ในทุกภูมิภาคโดยการค้า FTA เริ่มเปิดการค้ากับ 5 กลุ่มประเทศสำคัญ เช่น EU UK EFTA สหภาพเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียน-แคนาดา และอื่นๆ</p> <p>สร้างระบบ early warning</p> <ul style="list-style-type: none"> • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตสินค้าเกษตรที่มีผลกระทบ • ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตสินค้าเกษตรในตลาดโลก • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตสินค้าเกษตรในตลาดโลก • ติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราการผลิตสินค้าเกษตรในตลาดโลก 	<p>11</p> <p>ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เร่งรัดการจดทะเบียน GI</p> <p>สนับสนุนการค้าที่มีคุณภาพของสินค้าที่มีคุณภาพ ต่าง ประเทศ โดยภายในปี 63 ที่พัฒนา สามารถจดทะเบียน GI ได้ 134 รายการ เมื่อมี GI</p> <p>สามารถ จดทะเบียน 36,000 รายการ</p> <p>เพิ่มขึ้นถึง 16,000 รายการ</p> <p>จำนวน จดทะเบียน 20,000 รายการ</p>	<p>12</p> <p>แผนการให้บริการภาครัฐ และประชาชนเชิงรุก</p> <p>มุ่งเน้นการให้บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ สนองนโยบาย E-Government ของรัฐบาล</p> <p>และเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ผ่านสายด่วน 1569 รวมถึงเพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านไลน์</p>	<p>13</p> <p>ร่วมงานกับทุกภาคส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์</p> <p>เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยใช้เป็นยุทธศาสตร์แม่แบบ เพิ่มมูลค่าการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ</p>	<p>14</p> <p>เดินทางให้บริการประชาชน MOC Online One Stop Service</p> <p>การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ต่อระบบของกระทรวงพาณิชย์</p> <p>ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยมีบริการทั้งหมดรวมกัน 85 บริการ ในปี 64 เป็นต้นไป</p>